

Họ Tên:	Ayse Indemaio
Tên Vợ/Chồng (nếu có):	Anthony Indemaio
Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:	3 con: Anthony Indemaio, 11 tuổi, Sprauge, Asli Indemaio, 9 tuổi, McGown và Duke Indemaio, 7 tuổi, McGown
Nghề Nghiệp và Công Ty:	Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
Phòng/Ban:	Bridgeland
Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:	10
Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :	Tôi đến từ Alief và chồng tôi đến từ Sugarland. Chúng tôi muốn điều gì đó tốt đẹp cho con mình và điều gì đó mới mẻ cho chúng tôi.
Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:	Có
(Các) trường học nào?:	McGown
Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :	
Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:	Tình nguyện viên phụ huynh VIPS từ năm 2017 và hỗ trợ đi xe buýt vào năm 2023. Tôi đã nộp đơn xin vào Ủy Ban Công Bằng Và Hòa Nhập Đa Dạng, Ủy Ban Lãnh Đạo Cộng Đồng, Ủy Ban Lãnh Đạo Phụ Huynh của Tổng Giám Đốc Học Khu và Ủy Ban Xem Xét Giáo Trình.

Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:

Trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây, khi tôi thấy những gì các con tôi học ở nhà trong thời kỳ Covid, tôi đã rất lo lắng. Tôi đã tập trung nguồn lực của mình để giải quyết các khía cạnh mà tôi lo lắng qua việc nhận thức và trao quyền, và tôi đã thành công khi được các nhà lập pháp Texas ghi nhận. Hãy truy cập trang web của tôi, TexasMessengers.com, để xem bằng chứng cho thấy những gì đang xảy ra ở các tiểu bang khác hiện đang diễn ra tại Cy-Fair ISD. Tôi là nhân tố tạo ra những thay đổi trong quá trình cải thiện CFISD.

Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:

Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ - Trưởng nhóm, Thủ quỹ và Quản lý bán bánh
Bông Hồng Vàng của Phụ Nữ Đảng Cộng Hòa Texas - Thành viên
TexasMessengers.com – Người sáng lập
Liên Minh Dân Sự Texas - Thành viên

Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :

Tôi quản lý các báo cáo rủi ro tài chính, cũng như lái và lỗ cho các công ty năng lượng và kỹ năng tốt nhất của tôi là phát hiện ý nghĩa của dữ liệu để làm sáng tỏ các vấn đề và đưa ra giải pháp. Tôi nỗ lực nhiệt tình để giải quyết các vấn đề và tôi đã đưa những kỹ năng đó vào giáo dục. Tôi đã được một nhà lập pháp Texas công khai ghi nhận vì đã phát hiện ra hoạt động khai thác dữ liệu trên Chromebook do trường cấp phát, góp phần vào việc thông qua HB 18 về an toàn trên Internet.

Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:

(1) tuyển dụng, xây dựng mối quan hệ, theo dõi và thẩm định Tổng Giám Đốc Học Khu, (2) thông qua sứ mệnh và tầm nhìn cho học khu, (3) thiết lập chính sách của học khu và hội đồng, (4) phê duyệt ngân sách, (5) tương tác với cộng đồng, (6) là gương mặt đại chúng, (7) sẵn sàng xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :

Hội Đồng Quản Trị cần làm gương và ưu tiên mối quan hệ/môi trường làm việc tích cực. Các mối quan hệ tích cực có vai trò quan trọng vì hội đồng quản trị thiết lập tầm nhìn và văn hóa cho Cy-Fair ISD. Tầm nhìn chính là thành công của học sinh, và văn hóa phải phù hợp với cam kết về tầm nhìn để mọi người thấy hài lòng.

Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :

Giúp phụ huynh có thể kiểm soát những gì phù hợp trong trường học.

100% minh bạch và trao quyền cho phụ huynh lựa chọn đối với tài liệu gây tranh cãi. Hãy truy cập trang web của tôi, TexasMessengers.com để tìm hiểu thêm.

Đưa tiếng nói của giáo viên đến với hội đồng nhà trường.

Tôi sẽ tìm hiểu điểm chung giữa chính sách và phong cách quản lý trực tiếp với giáo viên để có thể viết chính sách mang lại lợi ích cho giáo viên.

Tìm hiểu tất cả các lựa chọn để tuân thủ HB3 (bảo vệ có vũ trang tại trường học).